

# เดลินิวส์

ฉบับที่ 23,004 วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2555 หน้า 7

## เขมรตัดหน้าอุตสาหกรรมไฟฟ้านิวเคลียร์

นายอาร์กซ์ ชลธาร์นนท์ รมว.พลังงาน เปิดเผยในงานสัมมนา “พลังงานไม่ขาดแคลน: โลจิสติกส์ไทยก้าวหน้า” ว่า สมเด็จพระสันตปาปาแห่งนครรัฐวาติกัน ของประเทศกัมพูชา แสดงความสนใจที่จะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ที่บริเวณเกาะกง เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ที่ปัจจุบันใช้ไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันมาผลิต ทำให้มีต้นทุนที่สูง ซึ่งการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของกัมพูชาอยู่ระหว่างว่าจ้างที่ปรึกษาในประเทศยุโรป ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้

“ในการประชุมรมว.พลังงานอาเซียน ที่ กรุงเทพมหานคร ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกคนคงใจที่ สมเด็จพระสันตปาปาแห่งนครรัฐวาติกัน ประกาศจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพราะไม่เคยมีการพูดถึงเรื่องนี้มาก่อน โดยเฉพาะที่เกาะกง ซึ่งใกล้กับประเทศไทยมาก หากมีปัญหาที่ต้องกระทบกับประเทศไทยแน่นอน แต่เชื่อว่าเทคโนโลยี

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เข้าสู่ยุคที่ 3-4 แล้วซึ่งเรื่องความปลอดภัยต้องมาก่อน คนละกรณีกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิม่าของญี่ปุ่น ที่แยกระบบทำความเย็นออกไป เพราะเป็นการพัฒนาในยุคแรก ๆ ทำให้ได้รับผลกระทบจากสึนามิ”

นายอาร์กซ์ กล่าวว่า ในภูมิภาคอาเซียน มีประเทศที่พร้อมจะเดินหน้าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ นอกจากกัมพูชาแล้วยังมีประเทศเวียดนาม ซึ่งมีการกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ประเทศสร้างโรงไฟฟ้า 2 แห่ง กำลังผลิต 2,800 เมกะวัตต์ ทำให้ไทยต้องกลับมาทบทวนแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงทางพลังงานที่รัฐบาลเพื่อไทยได้กำหนดนโยบายไว้ ซึ่งตามแผนพีดีพีฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ได้ชะลอเรื่องนี้ออกไป แต่ไม่ได้หมายความว่า จะยุติ เนื่องจากต้องมีการศึกษาเตรียมพร้อมไว้ หากมีความจำเป็นก็ทำได้ทันที อย่างไรก็ตามเรื่องทั้งหมด

ต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ

นอกจากนี้ที่เกาะกง ยังมีส่วนโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเช่นกัน โดยเป็นการชักชวนบริษัทไทยไปลงทุน สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกำลังการผลิต 1,800 เมกะวัตต์ ซึ่ง บมจ.ราชบุรี โฮลดิ้ง ร่วมทุนกับ บริษัท เกาะกง ซิเบอร์ดี ของกัมพูชา อยู่ขั้นตอนดำเนินการ แต่ต้องใช้เวลานานสักหนึ่ง เพราะระบบโลจิสติกส์ ท่าเรือขนส่ง รวมถึงสายส่งไฟฟ้าต่าง ๆ ยังไม่พร้อม

นายอาร์กซ์ กล่าวว่า ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็ต้องมีการศึกษาเตรียมพร้อมไว้เช่นกัน โดยส่วนตัวยังต้องการเห็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่ยอมรับว่าบ้านเรากำลังถกเถียงกันจากเอ็นจีโอเป็นอย่างมาก เนื่องจากยังมีพวกไม่เอาถ่านอีกเยอะ ส่วนคนเป็นพวกเอาถ่าน ก็ต้องมีการเตรียมการให้พร้อม นอกจากนี้ในส่วนพลังงานเชื้อเพลิงอื่น ๆ ก็ต้องให้ บมจ.ปตท.เตรียมความพร้อม.